

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Số Phận Ukraine Đã Được Định Đoạt** của HCA. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**

SỐ PHẬN UKRAINE ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT

Tháng 11 tới đây sẽ có một cuộc hội nghị quốc tế về hoà bình cho Ukraine. Tin này làm tôi liên tưởng đến hội nghị Ba-Lê năm 1973 bàn về việc chấm dứt chiến tranh và tái lập hoà bình cho Việt-Nam. Mỹ từ “hội nghị hoà bình” đã dùng cho Việt-Nam Cộng-Hoà nay được dùng cho Ukraine khiến tôi cảm thấy chua xót thương cho các nước nhỏ như Việt-Nam Cộng-Hoà và Ukkaine: số phận mình do ngoại bang sắp đặt.



Nga oanh kích Ukraine

Cuộc chiến Việt-Nam kéo dài 21 năm tuy ác liệt, nhưng không gây tổn thất nhanh chóng bằng chiến tranh Ukraine, vì kỹ thuật chiến tranh ngày nay với hỏa tiễn và máy bay không người lái độ chính xác cực kỳ cao nhờ các phát minh điện tử dù chiến tranh Ukraine mới xảy ra cách đây hơn 2 năm. Cũng như Việt-Nam Cộng-Hoà, Ukraine đã bị tàn phá gây đổ vỡ và chết chóc ở các thành phố miền Đông và Đông-Nam không khác chi Sài-Gòn trong năm 1968, An-Lộc và Quảng-Trị trong năm 1972.



Quân Cộng-Sản tàn phá An-Lộc

Cùng chung hoàn cảnh, chiến tranh Việt-Nam và chiến tranh Ukraine xảy ra cùng lúc với chiến tranh Trung-Đông. Những nhà tài phiệt Do-Thái nắm nền kinh tế của Hoa-Kỳ nên lũng đoạn chính trị của nước này, khiến chính phủ Hoa-Kỳ phải chịu theo ý

của họ. Vì vậy Hoa-Kỳ phải dành ưu tiên yểm trợ cho Israel mà bỏ rơi Việt-Nam Cộng-Hoà ngày trước và Ukraine ngày nay.



Đại lộ kinh hoàng 1972

Không như trường hợp Afganistan, Mỹ đổ quân vào nước này tìm giết thủ lãnh Bin Laden, của nhóm khủng bố Al Qaeda để xử tội, kẻ đã dám đem chiến tranh vào đất liền của Mỹ ngày 11/9/2001.



Khủng bố tấn công nước Mỹ



Quân Mỹ rút khỏi Afghanistan

Mỹ rồi quay lưng bỏ mặc người dân ở đó chịu đựng tiếp tục sống như thời trung cổ dưới sự cai trị của Taliban. Mỹ dàn xếp một sự nhượng bộ cho Nga bằng cách giao những phần đất của Ukraine cho Nga qua “hội nghị hoà bình” sắp tới.

Tội nghiệp cho người dân Việt-Nam Cộng-Hoà ngày trước và người dân Ukraine ngày nay! Nhưng điều chắc chắn người dân Ukraine sẽ may mắn còn giữ được một phần đất nào đó còn lại để sống tự do không như người dân Việt-Nam Cộng-Hoà đã mất trắng, nên phần lớn phải chịu sống dưới ách cai trị của Cộng-Sản, ngoài một số liều mạng vượt biên để đi tìm tự do ở các nước khác.

HCA

5/8/2024